

เทคโนโลยี ๒

ชาวชนบท

ปกษ์แรก

732

ปีที่ 33 ฉบับที่ 732 : 1 ธันวาคม 2563 ราคา 50 บาท



ปราจีนบุรี รับพันธุ์พืช

เมื่อเร็วๆ นี้ นางพิมพ์ดา ดวงประชา รักษาการแทนเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีการชี้แจงงานเร่งด่วน ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง การประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่เกษตรอำเภอทุกอำเภอ สำหรับนำไปมอบให้เกษตรกรที่มีลงทะเบียนขอรับเมล็ดพันธุ์ (รอบแรก) ต่อไป ซึ่งจังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมขอรับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว รอบแรก (ลำดับการขอรับฯ ที่ 1-200,000) จำนวน 1,232 ราย และรอบที่ 2 (ลำดับการขอรับฯ ที่ 200,001-300,000) จำนวน 452 ราย

ปลัดเกษตรฯ ลุย “เชื่อมโยงการบริหาร แปลงสารให้ชัด จัดสรรให้ถูก”



ปลัดเกษตรฯ ลุย “เชื่อมโยงการบริหาร แปลงสารให้ชัด จัดสรรให้ถูก” มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานกระทรวงเกษตรฯ
สู่การปฏิรูปภาคเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบแนว
ทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ ว่า แนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “Agri Challenge” จะมุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมาย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร วางรากฐานการทำงานของกระทรวงรองรับความปกติใหม่
(New Normal) และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย “เชื่อมโยงการบริหาร แปลง
สารให้ชัด จัดสรรให้ถูก” คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับพันธกิจของกระทรวง สร้างการสื่อสารนโยบายของกระทรวงไปยังผู้
ปฏิบัติ และบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 8 ข้อ คือ 1) เกษตรกรรมยั่งยืน 2) แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3) ข้อมูลด้านการเกษตร 4) การ
ประมงยั่งยืน 5) ตลาดนำการผลิต 6) ลดต้นทุนการผลิต 7) พัฒนา สพก. และ 8) บริหารจัดการแหล่งน้ำ

ส่วนเป้าหมายการขับเคลื่อนภาคเกษตรภายในปี 2565 มุ่งเน้น 4 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1) ผลผลิตทั้งหมดรวม
ในประเทศสาขาเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี 2) ผลผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปี 3)
เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และ 4) พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ
350,000 ไร่

“สำหรับการกิจเร่งด่วน ที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย แบ่งเป็น
3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การกิจเร่งด่วน เช่น งาน โครงการพระราชดำริ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ โครงการ
เกษตรแปลงใหญ่ โครงการ Smart Farmer เป็นต้น 2) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร เช่น ภัยแล้ง ภัย
พิบัติ ฝุ่น การรับเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น และ 3) การวางรากฐานการทำงาน of กระทรวงรองรับความปกติใหม่ (New Normal)
เช่น การกำหนดตัวชี้วัดร่วม การติดตามระบบการทำงานต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ทุกภารกิจจะมีการมอบหมายผู้บริหารและ
หน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจน เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งขอให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการ และสำหรับ
ภารกิจใดที่ยังไม่ชัดเจน ต้องเร่งหารือกำหนดแนวทางให้ชัดเจน โดยจะกำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารของกระทรวงเป็น
ประจำทุกเดือน ในคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร รวมทั้งให้สื่อสาร
ไปยังทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและจังหวัดทันทีหลังจากการประชุม เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพ”
ปลัดเกษตรฯ กล่าว